

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ที่ ๘/๒๕๖๓

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙  
แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
(ฉบับที่ ๗)

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว และตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19

**มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19**  
**แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๓**  
**ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓**

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p><b>ข้อ ๒ การเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม</b></p> <p>(๑) การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ที่ได้เคยผ่อนคลาไ้แล้ว ให้สามารถดำเนินการได้ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ การสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์</p> <p>ทั้งนี้ ให้มีจำนวนผู้แสดง ผู้ร่วมรายการ และคณะทำงานถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ตามความเหมาะสม และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับทีมงาน นักแสดง และผู้ประสานงาน ก่อนเข้ากองถ่ายทำ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ อุปกรณ์ทั้งก่อนและหลังทำงาน รวมถึงห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๓) ให้ทีมงาน นักแสดง และผู้ประสานงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา นักแสดงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าและออกจากหน้าฉาก</p> <p>๔) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๕) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๖) ให้ความคุมจำนวน ผู้ร่วมกิจกรรม มิให้แออัดและเป็นการรวมกลุ่ม รวมทั้งลดเวลาในการทำ</p>	<p>๑) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีขณะถ่ายทำภายในอาคาร และเลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณที่อับอากาศ</p> <p>๒) ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งผู้ดำเนินรายการ ผู้ร่วมรายการ ผู้อยู่เบื้องหลัง การผลิตต่าง ๆ และผู้ชมรายการ ทั้งนี้ ให้งดรูปแบบกิจกรรมที่มีโอกาสใกล้ชิดกัน สำหรับนักแสดง ให้สามารถดำเนินการกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันได้ตามลักษณะของการถ่ายทำที่เหมาะสม</p> <p>๓) เลือกใช้พื้นที่ถ่ายทำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ เพื่อให้แบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน แต่ละส่วนงานห่างกันอย่างน้อย ๒ เมตร</p> <p>๔) ให้มีการจัดอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนบุคคล ไม่ให้ตักอาหารในภาชนะหรือใช้อุปกรณ์ร่วมกัน</p> <p>๕) ให้มีการแนะนำทีมงาน นักแสดง และทีมงานจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ทุกคน</p>	<p>๑) กก. วธ. และ สธ. ออกคู่มือ และเกณฑ์การปฏิบัติ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒) ศ.ป.ก. จังหวัด / ก.ท.ม. ศ.ป.ก.อำเภอ/เขต ศ.ป.ก.ตำบล ศ.ป.ก.เทศบาลนคร ศ.ป.ก.เทศบาลเมือง และ ศ.ป.ก.เมืองพัทยาติดตามกำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับตามมาตรการควบคุมหลัก ให้ ศ.บ.ค. ทราบ รายสัปดาห์</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>กิจกรรมเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน ทั้งนี้ให้ออกนอกบริเวณถ่ายทำทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ</p> <p>๗) กรณีมีผู้แสดง ผู้ร่วมรายการ หรือคณะทำงานถ่ายทำภาพยนตร์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในบันทึกข้อตกลงระหว่างส่วนราชการที่กำกับและคณะถ่ายทำภาพยนตร์</p> <p>๘) ให้งดเข้าพื้นที่สาธารณะ ซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนการเดินทางที่กำหนด</p> <p>๙) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้งระบุความจุของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>๑๐) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้ากองถ่ายทำ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>	<p>ก่อนเริ่มงาน พร้อมทั้งมีการตรวจตรา ควบคุม กำกับการทำงาน ลดการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน และพูดคุยเสียงดัง ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการถ่ายทำรายการ โทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์รูปแบบใหม่ในระยะยาว เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>๔) กก. และ วธ. กำกับ ดูแล การถ่ายทำให้เป็นไปตามบทที่ได้รับอนุญาต</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>(๒) สถานที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นเครื่องเล่นเป่าลม บ้านลม บ้านบอลหรือเครื่องเล่นอื่นที่มีลักษณะเดียวกันที่เป็น การติดตั้งแบบถาวรและได้รับการตรวจสอบรับรองตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ของเครื่องเล่น อุปกรณ์ ลูกบอล โดยอาจจำกัดระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน ๒ ชั่วโมงต่อรอบ และมีการพักทำความสะอาดอย่างน้อย ๑๕ นาทีต่อรอบ</p> <p>๓) ทำความสะอาดพื้น โต๊ะ เก้าอี้ หรือพื้นที่ส่วนอื่นของสถานที่ตั้งเครื่องเล่น และอุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๔) ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๕) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>๖) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืน อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่างเล่นเครื่องเล่น</p> <p>๗) ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด โดยจัดการเข้าใช้บริการเป็นรอบและให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค</p>	<p>๑) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี รวมทั้งบริเวณห้องสุขา และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศได้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวซึ่งมีที่นั่งรอหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร ทั้งก่อนใช้บริการเครื่องเล่น และการชำระเงิน</p> <p>๓) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถติดตามผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๔) ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานที่</p> <p>๕) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>๑) มท. และ สธ. ออกคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการ พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตาม เกณฑ์ ที่ ก า ห น ด ก่อนเปิดดำเนินการ</p> <p>๒) ศ.ป.ก. จังหวัด / ก.ท.ม. ศ.ป.ก.อำเภอ/เขต ศ.ป.ก.ตำบล ศ.ป.ก.เทศบาลนคร ศ.ป.ก.เทศบาลเมือง และ ศ.ป.ก.เมืองพัทยาติดตามกำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจประเมิน กำกับ ติดตาม การประกอบกิจการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้ รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๘) จัดให้มีพนักงานดูแลความสะอาดอย่างเพียงพอ และมีพนักงานดูแลความปลอดภัย เพื่อแนะนำ และชี้แจงแก่ผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ รวมทั้ง ตรวจตรา ควบคุม กำกับการให้บริการและ ใช้บริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลัก อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พิจารณางดให้บริการ กรณี ผู้ใช้บริการไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดได้</p> <p>๙) ให้มีผู้ปกครองดูแลเด็ก ขณะใช้บริการเครื่องเล่น อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา</p> <p>๑๐) ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนและยืนยัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง ราชการกำหนด โดยมีการระบุความจุของจำนวน ผู้ใช้บริการ และให้ตรวจสอบเมื่อเปิดดำเนินการ ใช้บริการ โดยเน้นระบบการตรวจสอบจำนวนผู้บริการ ตามข้อกำหนด</p> <p>๑๑) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ กำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>		<p>กำกับ ตามมาตรการ ควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบ รายสัปดาห์</p> <p>๓) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรม ให้เป็นไปตามมาตรการ ที่ทางราชการกำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>(๓) ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ตามความเหมาะสมเมื่อมีความพร้อม</p>	<p>๑) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จาม หรือเป็นหวัด สำหรับผู้ประกอบการ ผู้จัดกิจกรรม พนักงาน เจ้าของสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์ ก่อนเข้าสถานที่จัดการแข่งขัน หรือสนามแข่งขัน ทั้งนี้ ให้รายงานหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>๓) ให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดกิจกรรม พนักงาน เจ้าของสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา</p> <p>๔) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ</p> <p>๕) ให้เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๖) ให้มีผู้ควบคุม กำกับ การจัดการแข่งขันและการจัดกิจกรรม รวมทั้งให้คำแนะนำผู้จัดกิจกรรม พนักงาน เจ้าของสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗) ควบคุมมิให้มีกิจกรรมอื่นนอกเหนือการแข่งขัน และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัดหรือมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น กิจกรรม</p>	<p>๑) จัดให้มีระบบระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร รวมถึงห้องสุขา และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนให้มีระยะห่าง อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>๓) จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ร่วมกิจกรรมได้ทุกคน หากพบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการ เข้าได้ กับ เกณฑ์ สอบสวน โรค ภายหลังจากการใช้บริการ</p> <p>๔) ให้งดบริการอาหารและเครื่องดื่มภายในสถานที่จัดการแข่งขัน หรือสนามแข่งขัน</p> <p>๕) ให้พิจารณาติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพการดำเนินกิจกรรม ให้ครอบคลุมพื้นที่จัดการแข่งขัน เพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยบันทึกข้อมูลเก็บไว้ ไม่น้อยกว่า ๑ เดือน</p> <p>๖) ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรมการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดการแข่งขัน หรือสนามแข่งขัน และระบบจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว</p>	<p>๑) มท. ออกคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติตามความเหมาะสมกับพื้นที่และประเภทของกิจการ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนจัดกิจกรรม</p> <p>๒) ศ.ป.ก. จังหวัด / ก.ท.ม. ศ.ป.ก.อำเภอ/เขต ศ.ป.ก.ตำบล ศ.ป.ก.เทศบาลนคร ศ.ป.ก.เทศบาลเมือง และ ศ.ป.ก.เมืองพัทยาติดตามกำกับดูแล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจประเมิน กำกับ ติดตามการประกอบกิจการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด</p>

กิจการ/กิจกรรม	มาตรการควบคุมหลัก	มาตรการเสริม	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>การมอบรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือ กิจกรรมอื่นที่เข้าข่ายลักษณะมีความแออัด รวมทั้งไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขัน และลดเวลา ในการทำกิจกรรม เท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>๘) ให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนและยืนยัน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ ทางราชการกำหนด และพร้อมให้ตรวจสอบ เมื่อจัดกิจกรรม</p> <p>๙) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ทางราชการ กำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึก ข้อมูลและรายงานทดแทนได้</p>		<p>ใช้เป็นเครื่องมือเสริมได้ รวมทั้งให้รายงานผลการ ตรวจประเมิน ติดตาม กำกับ ตามมาตรการ ควบคุมหลัก ให้ ศบค. ทราบ รายสัปดาห์</p> <p>๓) ศปม. จัดกำลังสายตรวจร่วม ตำรวจ ทหาร สธ. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจการประกอบการ หรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป ตามกฎหมายและมาตรการ ที่กำหนด</p>

**หมายเหตุ :**

**มาตรการควบคุมหลัก** หมายถึง มาตรการที่รองรับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๑๑

**มาตรการเสริม** หมายถึง มาตรการเฉพาะรายกิจการ ที่ผู้ประกอบการและผู้จัดกิจกรรมพึงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงผู้ใช้บริการและผู้เข้าร่วม กิจกรรมเพื่อทำให้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**คู่มือการปฏิบัติ** เป็นแนวทางการดำเนินการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการและการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่ เพื่อดำรงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจการหรือกิจกรรม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้พิจารณาเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

**มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19**  
**แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๘/๒๕๖๓**

**ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓**

**ข้อ ๑ การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้อยู่โดยสารหรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร**

**(๑) ผู้มีสัญชาติไทย**

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</li> <li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)</li> <li>- อาจมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ตามความสมัครใจ เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมเดินทาง</li> </ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร และการ ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง ก่อนเดินทางตามจำนวนที่กำหนด</p> <p>- กท. และ มท. ควบคุม กำกับ ดูแล และ จัด การ สถานที่ กัก กั้น ซึ่ง ทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด พร้อมทั้ง สธ. กำกับ ดูแล และ ประเมิน การ จัด การ ด้าน การ แพทย์ ใน สถานที่ กัก กั้น ให้ ปฏิบัติ ตาม มาตรการ ป้องกัน โรค</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p>	<p>- คค. จัดการและควบคุมกำกับ การเดินทางจากช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรอง อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค โควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	



(๒) ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด อนุญาต หรือเชิญให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็น โดยอาจกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขก็ได้

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</li></ul> <p>๓) ให้มีแผนการเดินทางระหว่างอยู่ในราชอาณาจักรที่แน่นอนชัดเจน สามารถติดตามตัวได้</p> <p>๔) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร และการ ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง ก่อนเดินทาง ตามมาตรการ ที่กำหนด</p> <p>- มท. กท. สตช. และ สธ. ควบคุม กำกับติดตาม และดูแลให้ที่พำนัก ผู้ติดตามด้านการแพทย์ และ สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการและแผน การเดินทางที่กำหนด</p> <p>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรอง อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค โควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศหรือที่พำนัก</p> <p>๔) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่ทางราชการกำหนด และมีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ (Liaison Officer) และเจ้าหน้าที่อารักขาประจำคณะ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร</p> <p>๕) ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น</p>	
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT - PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย</p>	

(๓) บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทนรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศซึ่งมาปฏิบัติงานในประเทศไทย หรือบุคคลในหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต ตามความจำเป็น ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</li> <li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)</li> <li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</li> <li>- หน่วยงานต้นสังกัดมีหนังสือรับรองการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล หรือเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ผู้เดินทางดังกล่าวสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร</li> <li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li> </ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร และการ ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง ก่อนเดินทาง ตามมาตรการ ที่กำหนด</li> <li>- มท. และ กท. ควบคุม กำกับ ดูแล และ จัดการ สถานที่กักกัน ซึ่ง ทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด พร้อมทั้ง สธ. กำกับ ดูแล และ ประเมินการจัดการ ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกัน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</li> </ul>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๔) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คค. ควบคุมกำกับการเดินทาง จากช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศไปยังสถานที่กักกัน</li> <li>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรอง อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค โควิด - 19 และการประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</li> </ul>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยให้ผู้เดินทางหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เดินทางรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย</p>	

(๔) ผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น แต่เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้กลับออกไปโดยเร็ว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>- ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่ หนังสือแสดงการขนส่งสินค้าซึ่งระบุจุดจอดยานพาหนะและขนส่งสินค้าที่แน่นอน พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร ระบุจำนวน ชื่อสกุล และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ขนส่งสินค้า ทั้งผู้ขนส่งสินค้าของประเทศต้นทางและของประเทศไทย</p>	<p>- คค. กค. และ สตช. ออกคู่มือเกณฑ์การปฏิบัติ และกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้นำยานพาหนะไปจอดและขนส่งสินค้า ณ จุดที่กำหนดไว้เท่านั้น รวมทั้งให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อติดตามการเดินทางได้</p> <p>๔) ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ ๑๑ แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑)</p> <p>๕) ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรทันทีเมื่อขนส่งสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๗ ชั่วโมงนับแต่ยานพาหนะนั้นออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังจุดขนส่งสินค้า กรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้พิจารณาตามสมควรแก่กรณี</p>	<p>- สตช. และคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับติดตามการตรวจสอบเอกสาร และการขนส่งสินค้าตามเส้นทางที่ระบุ รวมถึงตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด</p> <p>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย และการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>

(๕) ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน

(๕.๑) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกประเทศทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งนี้ ในกรณีทางอากาศ ต้องเฉพาะกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทย

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ</li> <li>- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</li> <li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li> </ul> <p>๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- คค. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ พร้อมทั้งควบคุมการเสนอเอกสารที่แสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ และการเข้ารับการกักกัน ตลอดจนการให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง ก่อนเดินทาง</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๕) กรณีผู้เดินทาง อยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๔๘ ชั่วโมง ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวน ๑ ครั้ง กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน ๑๑ วัน ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</li> <li>- จำนวน ๒ ครั้ง กรณีผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรเกิน ๑๑ วัน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</li> </ul>	<p>ตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับติดตามการตรวจสอบเอกสารและการเข้ารับการกักกัน รวมทั้งจัดการตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด</p>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกนอกราชอาณาจักร</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	<p>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>

(๕.๒) กรณีผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะซึ่งต้องเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางอากาศ เฉพาะที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศไทย

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หนังสือแสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ พร้อมระบุเวลาที่จะเข้ามาและออกจากราชอาณาจักร และความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ</li><li>- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</li><li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li></ul> <p>๒) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- คค. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ พร้อมทั้งควบคุมการเสนอเอกสารที่แสดงการเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ และการเข้ารับการกักกัน ตลอดจนการให้ข้อมูล กรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) กรณีปฏิบัติการกิจครั้งแรก ให้มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</p> <p>๕) ให้เจ้าของยานพาหนะกำกับดูแลให้ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะเฝ้าระวังอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ก่อนเข้าปฏิบัติการกิจทุกครั้ง หากมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ ให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ทันที และหยุดปฏิบัติการกิจจนกว่าจะมีผลการตรวจหาเชื้อยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 และไม่มีอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าปฏิบัติการกิจต่อไป</p> <p>๖) กรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้ลงจากเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร โดยสถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกัน อาจเป็นที่พำนักของผู้เดินทางหรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>ก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- สตช. และคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตําพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับติดตามการตรวจสอบเอกสารและการเข้ารับการกักกันรวมทั้งตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด</p> <p>- มท. กท. และ คค. ควบคุม กำกับดูแล และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติ</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>๗) กรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้ลงจากเครื่องบินหรือลงจากเครื่องบินไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมง และผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะไม่ได้สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment: PPE) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด หรือกรณีที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะที่ลงจากเครื่องบินเกิน ๑๒ ชั่วโมง ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๘) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะต้องเข้ารับการกักกัน ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด</p> <p>๙) กรณีที่พบว่าผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะป่วยเป็นโรคโควิด - 19 ให้เจ้าของยานพาหนะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมด</p>	<p>ตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้ง สธ. กำกับ ดูแล และประเมินการจัดการด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p> <p>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	

(๖) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตรของผู้มีสัญชาติไทย และ

(๗) คนต่างด้าวซึ่งมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</li> <li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)</li> <li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</li> <li>- ธรรมเนียมประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</li> <li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li> </ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล ธรรมเนียมกับผู้เดินทาง และการ ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง ก่อนเดินทาง ตามมาตรการ ที่กำหนด</p> <p>- มท. และ กท. ควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทาง ราชการกำหนด ให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด พร้อมทั้ง สธ. กำกับ ดูแล และประเมินการจัดการ ด้านการแพทย์ในสถานที่กักกัน ให้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายใน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p>	<p>- คค. จัดการ และควบคุมกำกับ การเดินทางจากช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรอง อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค โควิด - 19 และการประเมินผลการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	

(๘) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว หรือแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้ทำงาน

(๘.๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ตลอดจนคู่สมรสและบุตรของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</li><li>- กรณธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</li><li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li></ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กต. และ รง. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ ควบคุม และกำกับติดตามให้ผู้เดินทางปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด ตลอดจน การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทางก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- กต. จัดการและกำกับติดตามการตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทางก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>- มท. และ กท. ควบคุม กำกับ ดูแล และ จัดการ สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด พร้อมทั้ง สธ.</p>



มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน	กำกับ ดูแล และประเมินการจัดการด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
<b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร</b> -ไม่มี-	- คค. จัดการและควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน - สธ. กำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค

(๘.๒) แรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อผ่อนปรนให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและให้ทำงาน

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b> ๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ - เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าผู้เดินทางมีนายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรที่รับผู้เดินทางเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรที่ได้รับรองโดยกระทรวงแรงงาน - เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่านายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร - เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่านายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรมียานพาหนะเพื่อมารับผู้เดินทางที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน โดยให้มีกำหนดเวลาแน่นอน	- รง. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติและกำกับติดตามให้นายจ้างที่นำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศดำเนินการตามกฎหมายและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการให้ข้อมูลกรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>ก่อนเดินทางตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- กต. จัดการและกำกับติดตามการตรวจลงตราให้ผู้เดินทาง ในกรณีที่ต้องได้รับการตรวจลงตราล่วงหน้า</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะของนายจ้างเท่านั้น ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่ดังกล่าว และให้เดินทางตามแผนและเส้นทางที่ รง. ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทางด้วย</p> <p>๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง ศบค. กำหนด</p> <p>๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันที่ ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p>	<p>- คค. และ รง. จัดการและควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>- มท. กท. และ สตช. ตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และควบคุมกำกับให้สถานที่กักกันปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</p> <p>- สธ. กำกับ ติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการประเมินสถานที่กักกันตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	

(๙) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยที่ทางการไทยรับรอง ตลอดจนบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ยกเว้นนักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือของสถานศึกษาอื่นของเอกชนที่มีลักษณะคล้ายกัน

(๙.๑) นักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปกติ ทั้งนี้ ให้อำนาจ บิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</li><li>- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</li><li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li><li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</li></ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>- กต. และ ศธ. ออกคู่มือ เกณฑ์ การปฏิบัติ ควบคุม กำกับติดตาม และจัดหาสถานที่กักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>- กต. จัดการและกำกับติดตาม การตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล กรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการ ประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง ก่อนเดินทางตามมาตรการ ที่กำหนด</p> <p>- มท. และ กท. ควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทาง ราชการกำหนดให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนด ตรวจสอบและ ประเมินการใช้ระบบติดตามหรือ</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p>	

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่สถานศึกษาซึ่งนักเรียนหรือนักศึกษาสังกัดอยู่ ได้จัดเตรียมไว้ โดยให้เดินทางตามแผนการเดินทางที่กำหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้ ต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง โดยผู้เดินทางหรือสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด</p> <p>๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p>	<p>แอปพลิเคชันให้เป็นไปตาม มาตรการที่ทางราชการกำหนด พร้อมทั้ง สธ. กำกับ ดูแล และ ประเมินการจัดการด้านการแพทย์ ในสถานที่กักกันให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค</p> <p>- คค. ควบคุมกำกับการเดินทาง จากช่องทางเข้าออกระหว่าง ประเทศไปยังสถานที่กักกัน</p> <p>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรอง อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค โควิด - 19 และการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค</p>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักร</b></p> <p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยให้ผู้เดินทาง หรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือนักศึกษา ดังกล่าวรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	

(๙.๒) นักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดาหรือ ผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่นักเรียนหรือนักศึกษาสังกัด สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน ราชอาณาจักร</li> </ul>	<p>- ศธ. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ ควบคุม และกำกับติดตามให้ โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดหา สถานที่กักกันให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวทางที่ทาง ราชการกำหนด รวมถึงการเดินทาง</p>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li> <li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกันตามที่ ศธ. และ คค. กำหนด</li> </ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>จากช่องทางเข้าออกไปยังสถานที่กักกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คค. ควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</li> </ul>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่ ศธ. กำหนด หรือโดยยานพาหนะที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื่นของรัฐกำหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่ดังกล่าว และให้เดินทางตามแผนการเดินทางที่ ศธ. และ คค. กำหนด โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง</p> <p>๔) ให้มีระบบติดตามหรือให้ติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๕) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งต้องใช้ในการกักกันและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้ดำเนินการระหว่างการกักกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๖) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR โดยให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มท. กท. สตช. และคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการเข้ารับการกักกัน และการเข้าหรือออกจากสถานที่กักกันตามมาตรการที่กำหนด</li> <li>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</li> </ul>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	

(๙.๓) นักเรียนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนของสังกัดอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เอกสารหลักฐานที่ยืนยันหรือแสดงว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นสามารถรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร</li> <li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li> <li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงแผนการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกันตามที่ สตช. และ คค. กำหนด</li> </ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สตช. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ และควบคุม กำกับติดตามให้สถานศึกษาจัดหาสถานที่กักกัน และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด</li> <li>- มท. กท. สตช. และคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำกับติดตามและตรวจสอบการเข้ารับการกักกัน และการเข้าหรือออกจากสถานที่กักกันตามมาตรการที่กำหนด</li> </ul>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่ สตช. กำหนด หรือโดยยานพาหนะที่โรงเรียนของสังกัดอื่นที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกันกำหนด ห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานที่ดังกล่าว และให้เดินทางตามแผนการเดินทางที่ สตช. และ คค. กำหนด โดยยานพาหนะต้องสามารถบันทึกภาพขณะเดินทางได้ตลอดระยะเวลาที่เดินทาง</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งต้องใช้ในการกักกันและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้ดำเนินการระหว่างการกักกัน ตลอดจนอาจให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 ระหว่างที่เข้ารับการกักกัน ให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดหรือพิจารณาตามสมควรแก่กรณี</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คค. ควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</li> <li>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</li> </ul>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>-ไม่มี-</p>	

(๑๐) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย และผู้ติดตามของบุคคลดังกล่าว แต่ต้องไม่เป็นกรณีเข้ามาเพื่อการรักษาพยาบาล โควิด - 19 ทั้งนี้ ให้จำกัดจำนวนผู้ติดตามได้ไม่เกิน ๓ คน และให้ผู้ติดตามเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลเดียวกัน รวมถึงต้องมีระยะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) หรือตามสภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางการแพทย์</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</li><li>- เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงหลักประกันที่ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร และเอกสารหลักฐานที่ยืนยันว่าสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางเข้ารับการรักษายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด</li><li>- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด - 19 หรือหลักประกันอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</li><li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li><li>- เอกสารหรือหนังสือรับรองจากสถานพยาบาลระบุความจำเป็นในการเข้ามารับการรักษาพยาบาลและยืนยันการรับผู้เดินทางในการเข้ารับการรักษายินยอมและเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</li><li>- กรณีผู้ติดตามที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทย ให้มีหนังสือยืนยันการเข้ารับการกักกันในสถานพยาบาลดังกล่าว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</li></ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สธ. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติ ตรวจสอบ ควบคุม และกำกับ ติดตามให้สถานพยาบาลที่เสนอ และดำเนินการรับผู้ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้ามารับการตรวจรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตามปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมทั้งตรวจสอบการจัดการด้านข้อมูลของผู้เดินทาง กรมธรรม์ และ หลักประกัน ค่าใช้จ่าย รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</li><li>- กต. จัดการและกำกับติดตามการตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล กรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทางก่อนเดินทาง</li><li>- มท. กท. และ สตช. ตรวจสอบและประเมินการใช้ระบบติดตามหรือแอปพลิเคชันให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด</li></ul>

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) การเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานพยาบาล ให้เดินทางโดยยานพาหนะของสถานพยาบาลที่ผู้เดินทางเข้ามารับการรักษายาบาลเท่านั้น และห้ามแวะพักสถานที่ใด ๆ ก่อนถึงสถานพยาบาลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้อาสาสมัครสามารถบันทึกภาพได้ตลอดระยะเวลาเดินทาง</p> <p>๔) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑ เมื่อเดินทางมาถึงสถานพยาบาล ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p> <p>๖) กรณีระยะเวลาในการรักษายาบาลไม่ถึง ๑๔ วัน ให้กักกันผู้เดินทาง ณ สถานพยาบาลจนครบ ๑๔ วัน</p>	
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยให้ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	

(๑๑) ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีตามข้อเสนอและการตรวจสอบกลับกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวกำหนด

(๑๑.๑) ระยะยาว ทั้งนี้ ให้มีการกำหนดโควตาจำนวนผู้เดินทางจากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ โดยกระทรวงการต่างประเทศเสนอขอความเห็นชอบจาก ศบค.

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</li> <li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)</li> </ul>	<p>- กต. ออกคู่มือ เกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล กรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการประเมินความพร้อมของผู้เดินทาง</p>



มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</li> <li>- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในประเทศไทย หรือหลักประกันอื่นใด ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</li> <li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงว่าสถานที่ที่ผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</li> </ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>ก่อนเดินทางตามจำนวนโควตาที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มท. และ กท. ควบคุม กำกับ ดูแล และจัดการสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด พร้อมทั้ง สธ.</li> </ul>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ใช้ระบบติดตามหรือติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเฝ้าระวังหรือติดตามอาการระหว่างที่เข้ารับการกักกัน</p> <p>๔) ให้เข้ารับการกักกันและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด</p> <p>๕) ให้มีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน</p>	<p>กำกับ ดูแล และประเมินการจัดการด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คค. ควบคุมกำกับการเดินทางจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศไปยังสถานที่กักกัน</li> <li>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรองอาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค</li> </ul>
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</li> </ul>	<p>โควิด - 19 และการประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>

(๑๑.๒) ระยะสั้น ทั้งนี้ ให้มีการกำหนดโควตาจำนวนผู้เดินทางจากประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษ โดยกระทรวงการต่างประเทศเสนอขอความเห็นชอบจาก ศบค.

มาตรการป้องกันโรค	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) งดเดินทางออกนอกประเทศต้นทางเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมชนอย่างน้อย ๑๔ วัน</p> <p>๒) ให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry - COE)</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate)</li><li>- ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด - 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID - 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง</li><li>- กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลกรณีโรคโควิด - 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางพำนักอยู่ในประเทศไทย หรือหลักประกันอื่นใด ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ</li><li>- หลักฐานยืนยันหรือหลักฐานที่แสดงถึงที่พักที่มีหลักแหล่ง พร้อมแผนการเดินทางที่กำหนดชัดเจน และสามารถติดตามตัวได้</li></ul> <p>๓) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง ก่อนออกเดินทาง (Exit screening)</p>	<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p> <p>- กต. ออกคู่มือ และเกณฑ์การปฏิบัติ และเสนอขอความเห็นชอบจาก ศบค. เป็นรายกรณี ตลอดจนการแจ้งผู้เดินทางให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค พร้อมทั้งการตรวจสอบเอกสาร การให้ข้อมูล กรมธรรม์กับผู้เดินทาง และการ ประเมินความพร้อมก่อนเดินทาง</p> <p>- มท. กท. สตช. สธ. และหน่วยงาน ที่เสนอขออนุญาตผู้เดินทางเข้ามา ในราชอาณาจักร ร่วมกันควบคุม กำกับติดตาม และดูแลให้ที่พำนัก และผู้ติดตามด้านการแพทย์และ สาธารณสุข ปฏิบัติตามมาตรการ และแผนการเดินทางที่กำหนด</p> <p>- สธ. กำกับติดตามการคัดกรอง อาการป่วย การตรวจหาเชื้อโรค โควิด - 19 และการประเมินการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค</p>
<p><b>มาตรการเมื่อเดินทางถึง/ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร</b></p> <p>๑) ให้คัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ผู้เดินทาง ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Entry screening)</p> <p>๒) ให้ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ</p> <p>๓) ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ โดยต้องได้รับการยืนยันผลการตรวจว่าไม่มีเชื้อโรค โควิด - 19 ก่อน จึงจะสามารถออกจากช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศได้</p> <p>๔) ให้ถูกคุมไว้สังเกตตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้ โดยมีผู้ติดตามด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่ทางราชการกำหนด โดยผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง</p> <p>๕) เดินทางโดยยานพาหนะที่จัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ ให้งดใช้บริการขนส่งสาธารณะและงดการเข้าไปใน สถานที่สาธารณะ</p> <p>๕) ให้เดินทางโดยยานพาหนะที่หน่วยงานที่เสนอขออนุญาตผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจัดเตรียมไว้และตามแผนการเดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ให้งดใช้บริการขนส่งสาธารณะและงดการเข้าไปในสถานที่สาธารณะ</p>	
<p><b>มาตรการก่อนเดินทางออกจากราชาอาณาจักร</b></p> <p>- ให้ตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR กรณีประเทศปลายทางกำหนด โดยให้ผู้เดินทางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย</p>	

หมายเหตุ :

๑. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้กรรมวิธีโดยบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ภายใต้การกำกับและรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
๒. ผู้มีเหตุยกเว้นหรือกรณีตาม (๒) นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอาจกำหนดมาตรการเฉพาะตามความเหมาะสมนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในตารางได้
๓. การแยกกักผู้เดินทาง ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อคัดกรองแล้วพบว่าผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ หรือกรณีที่ผลตรวจหาเชื้อโรคโควิด 19 โดยวิธี RT-PCR ยืนยันว่าพบเชื้อ หรือกรณีผู้เดินทางมีอาการทางเดินหายใจหรือมีไข้ระหว่างถูกกักกันหรือถูกคุมไว้สังเกต ให้ส่งตัวผู้เดินทางไปยังสถานพยาบาลที่ทางราชการกำหนด
๔. การเริ่มนับระยะเวลากักกันตัว : เมื่อผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  - ๔.๑ เข้ากักกันตัวในสถานที่ที่กำหนด ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันที่เข้ารับการกักกันตัวดังกล่าวเป็นวันแรกของการกักกันตัว
  - ๔.๒ เข้ากักกันตัวในสถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๒๔.๐๐ นาฬิกา ให้นับวันถัดจากวันที่เข้ากักกันตัวเป็นวันแรกของการกักกันตัว
๕. หน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินการของสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ประกอบด้วย
  - ๕.๑ กระทรวงกลาโหม ควบคุม กำกับ ดูแล จัดการสถานที่กักกันประเภท State Quarantine (SQ) และ Alternative State Quarantine (ASQ)
  - ๕.๒ กระทรวงมหาดไทย ควบคุม กำกับ ดูแล จัดการสถานที่กักกันประเภท Local Quarantine (LQ) และ Alternative Local Quarantine (ALQ)
  - ๕.๓ กระทรวงสาธารณสุข ควบคุม กำกับ ดูแลการจัดบริการด้านการแพทย์ในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร